



## TỈNH ỦY HƯNG YÊN

## ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số 2113 - CV/TU  
V/v đảm bảo an ninh, trật tự trước,  
trong và sau dịp nghỉ Lễ 02/9

Hưng Yên, ngày 25 tháng 8 năm 2023

*Kính gửi:* - Các ban đảng tỉnh, Đảng đoàn, Ban cán sự đảng,  
- Các sở, ngành, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức CT - XH tỉnh,  
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

-----

Trong thời gian vừa qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra các hoạt động chống phá, biểu tình, gây rối có nguy cơ gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng, kích động các hoạt động biểu tình, gây rối, chống phá chế độ; xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ 02/9; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng; UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các sở, ngành; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nâng cao tinh thần cảnh giác với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, thành phần phản động lợi dụng kích động biểu tình, gây mất an ninh trật tự; tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự xã hội; hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn, tổ chức ăn uống lãng phí; chấp hành nghiêm pháp luật về giao thông để đảm bảo có kỳ nghỉ Lễ vui tươi, lành mạnh và an toàn. Căn cứ vào điều kiện thực tế chủ động tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

- Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị; nắm bắt tình hình, xây dựng kế hoạch để phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động gây mất an ninh trật tự, không để xảy ra hoạt động lợi dụng kích động, lôi kéo, chống phá diễn ra trên địa bàn, trong đó có phương án, kế hoạch tổ chức lực lượng giải tán biểu tình, tuần hành có nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Làm tốt công tác tiếp, đối thoại với công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài, không để bức xúc, tạo điểm "nóng" về an ninh trật tự, an ninh nông thôn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.



- Phân công lãnh đạo, cán bộ trực thường xuyên trong dịp nghỉ Lễ 02/9; trong đó, phân công cụ thể lãnh đạo chủ trì để xử lý mọi vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự. Khi có tình huống xảy ra kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo, xử lý.

2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo cơ quan báo, đài phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình dư luận xã hội; từ đó, có định hướng kịp thời, phù hợp để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, đấu tranh, phòng ngừa các thế lực thù địch, phản động. Chỉ đạo đội ngũ công tác viên dư luận xã hội các cấp tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Ban Chỉ đạo 35 các cấp tăng cường chia sẻ những thông tin tích cực, những gương người tốt, việc tốt..., đồng thời chủ động phát hiện, đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên không gian mạng;

3- Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại địa bàn cơ sở. Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các địa phương, cơ quan liên quan nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ; tổ chức triển khai các kế hoạch, biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối cực đoan; tổ chức triển khai các phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, nhất là trụ sở các địa phương, cơ quan, đơn vị...; chủ động, phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, giải quyết, không để phát sinh, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng để tuyên truyền, kích động Nhân dân khiếu kiện, chống đối, tập trung đông người, gây rối an ninh trật tự, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

4- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương, đơn vị nắm chắc tình hình, diễn biến ở các địa phương, đơn vị; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; củng cố vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời đối phó với mọi tình huống xảy ra.

5- Liên đoàn Lao động tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không để thiếu, chậm lương, thưởng của công nhân, người lao động; nắm chắc tình hình, tâm tư,



nguyện vọng của công nhân, người lao động; tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động không tham gia các hoạt động biểu tình, tụ tập đông người, gây rối an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và việc làm, nhất là ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phối hợp với doanh nghiệp tuyên truyền, vận động người công nhân, người lao động trở lại làm việc đầy đủ sau kỳ nghỉ Lễ.

6- Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thông tin trên Internet, nhất là các trang mạng xã hội, blog cá nhân đăng các tin, bài có nội dung phản động, tuyên truyền lịch sử, kích động biểu tình chống phá Đảng, chống phá chế độ; kịp thời phát hiện các hoạt động kêu gọi biểu tình, tuần hành, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xử lý và kiến nghị, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm Luật Báo chí, đưa tin thiếu chính xác, sai sự thật, không đúng định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác đối với những thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, gây mất an ninh trật tự.

7- Sở Y tế tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo đảm cung cấp đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất và các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân.

8- Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn chỉ đạo, phối hợp các nhà trường có biện pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên không tham gia biểu tình, tuần hành hoặc khai thác, chia sẻ, cổ vũ các bài viết trên blog cá nhân của các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, phòng ngừa các thể lực, đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo thực hiện các hoạt động chống phá.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Công văn này.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Các đ/c Ủy viên BTVTU,
- LĐ VPTU, TKBT TU,
- Lưu: VPTU, CVTH.



HUYỆN ỦY PHÙ CÙ  
VĂN PHÒNG

\*  
Số 239 - BS/VPHU

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc HU,
- Các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các đ/c UVBTVHU, các đ/c HUV,
- Lưu VPHU.

SAO LỤC

Phù Cù, ngày 28 tháng 8 năm 2023

CHÁNH VĂN PHÒNG



Bùi Đăng Thân